



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สวิตเซอร์แลนด์

- การประชุมระหว่างประเทศเพื่อหารือเรื่องการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการรุกรานของรัสเซีย

๒. บราซิล

- ประธานาธิบดีบราซิลเริ่มหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งใหม่

๑. การประชุมระหว่างประเทศเพื่อหารือเรื่องการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูยูเครนภายหลังการรุกรานของรัสเซีย
(๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผู้แทนจากนานาประเทศหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือยูเครนให้ฟื้นตัวจากความเสียหายอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากการโจมตีของรัสเซีย โดยการประชุมดังกล่าวนี้ได้มีขึ้นครั้งแรก ณ เมืองลูกาโน ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลยูเครนและสวิตเซอร์แลนด์

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์แถลงว่าการประชุมนี้จัดขึ้น ๒ วัน โดยมีคณะผู้แทนรัฐบาลจาก ๔๐ ประเทศ รวมทั้งญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป ผู้แทนของสหภาพยุโรป เจ้าหน้าที่ธนาคารโลก และตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย

นาย Volodymyr Zelenskyy ประธานาธิบดียูเครน ได้กล่าวปราศรัยในระหว่างการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยได้ขอความร่วมมือและความช่วยเหลือในการฟื้นฟูยูเครน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลยูเครนได้นำเสนอแผนฟื้นฟูประเทศ โดยมีรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ นำเสนอแนวทางในการให้ความช่วยเหลือยูเครนด้วย

เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รัฐบาลยูเครนได้แถลงว่าความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจากการโจมตีของรัสเซียมีมูลค่าสูงถึงประมาณ ๑๐๔ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ เชื่อกันว่ายูเครนกำลังพยายามแสวงหาความช่วยเหลือระหว่างประเทศในระยะยาว เนื่องจากการฟื้นฟูประเทศจากความเสียหายจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก นักวิเคราะห์กล่าวว่า นาย Volodymyr Zelenskyy พยายามใช้การประชุมเป็นเครื่องมือเพื่อให้รัสเซียตระหนักว่ายูเครนและประเทศตะวันตกกำลังยกระดับความร่วมมือกันในการฟื้นฟูยูเครนภายหลังการรุกรานของรัสเซีย

ที่มา : <https://www3.nhk.or.jp> (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๒. ประธานาธิบดีบราซิลเริ่มหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งใหม่ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

นายฌาอีร์ โบลโซนาโร ประธานาธิบดีบราซิล ได้พยายามไล่ตามคู่แข่งพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย โดยเปิดตัวนโยบายในการเลือกตั้งครั้งใหม่ และนำเสนอโนบายแจกเงินให้คนยากจน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายโบลโซนาโรได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ในขณะที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายได้เปิดตัวนโยบายในเปรู ชิลี และโคลอมเบีย เรื่องการลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในทวีปอเมริกาใต้ ทั้งนี้ นายโบลโซนาโรได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลฝ่ายซ้ายว่าประเทศต่าง ๆ ที่นำโดยพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายมักตกอยู่ในความทุกข์ยาก อีกทั้งยังบอกกับผู้สนับสนุนตนว่าควรชักชวนกลุ่มคนหนุ่มสาวที่เห็นด้วยกับพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายให้เปลี่ยนมาอยู่ข้างเดียวกับเรา โดยบอกความจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศเหล่านั้นแก่พวกเขา

จากการสำรวจความคิดเห็น พบว่าคะแนนนิยมต่อนายโบลโซนาโร มีเพียงร้อยละ ๒๐ ถึง ๔๐ นายโบลโซนาโร ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเศรษฐกิจที่ถดถอย ตลอดจนการจัดการกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ที่ล้มเหลว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า ๒๗๐,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม การสำรวจความคิดเห็นยังแสดงให้เห็นว่า นาย Luiz Inacio Lula da Silva อดีตประธานาธิบดี เป็นผู้ได้รับเสียงสนับสนุนมากเป็นอันดับหนึ่ง คือมากกว่าร้อยละ ๔๐ โดยนาย Luiz Inacio Lula da Silva เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ๒ สมัยติดต่อกัน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ทั้งนี้ นายโบลโซนาโรกำลังพยายามหาเสียงสนับสนุนโดยการเสนอนโยบายโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก รวมถึงการแจกเงินแก่ครัวเรือนที่ยากจน

ที่มา : <https://www3.nhk.or.jp> (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

นางสาวกัลยา ดวงทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕